

เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน

🕒 นำเสนอเมื่อ 6 ธ.ค. 2552

แรกเกิด : อยู่่านี้กว่าหนูไม่รู้ว่่าห้วนนมแม่กับจุกขวดนมต่างกัน ห้วนนมแม่นุ่มกว่า ดีกว่า แล้วอย่าหาว่าลิ้นหนูเป็นลื่นจระเข้ไม่ว่่าห้วนนมจระเข้ ดูลิ้นแค้ได้ชิมของหวานจ้ หนูก็พอใจ แต่ถ่าเป็นของขมจ้ หนูก็จะทำหน้ายู่ยี้ ยี้...ไม่ชอบ

1 เดือน : รู้ใหม่ช่วงไหนมีค่ว่ต่อการเรียนรู้ ตอนตื่นงั หนูได้เรียนรู้การเข้าสู่สังคมน้อยจ้ ได้ทำความรู้จักพ่อแม่ ยู่ถ่าอยู่ในภ่วะสบายตัว ผ่าอมไม่เบียด ไม่หิว ไม่มีมดแมลงกวนใจ หนูก็เพลิน พรอมเรียนรู้ได้เต็มทีแล้วละ

2 เดือน : ที่ผ่านม่าหนูเรียนรู้แต่เรื่องตูดนม ตอนนั้เริ่มเรียนรู้ว่่าวะต่างจ้ แล้ว แรกสุดก็นิ้วงั หนูพอใจที่ได้ตูดนิ้ว ก็ปากเป็นศูนย์กลางการรับรู้ หนูถึงไซ้สำรวจทำความรู้จักสิ่งต่างจ้ เพื่อเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ยู่งั

3 เดือน : สายต่าหนูทำงานดีขึ้นจึงพร้อมเข้าไปเรียนรู้สิ่งที้เห็น ด้วยการเล่นสำรวจ สังเกตแสง สี รูปร่างและฟังเสียง แล้วก็จะไซ้มือสัมผัส กระยะทาง รูปร่าง ขนาดสิ่งของ ถ่าเห็นหนูดีของซ้าจ้ กัันอีก ก็อย่าได้แปลกใจละกัน

4 เดือน : พอมองเห็นได้ไกลขึ้น แทนที่หนูจะง่วนอยู่กัับตัวเองเหมือนเคย หนูเริ่มสนใจสิ่งแว้ดลอมขึ้นมาแทน ที้แล้วละ ถึงได้เริ่มแสดงอาการติดสิ่งของ แล้วหนูเริ่มรู้ว่าตัวหนู พ่อ แม่ สิ่งแว้ดลอม ไม่ใช่สิ่งเดียวกันสักหนอย

5 เดือน : หนูเลิกมองอะไรผ่านไปเฉยจ้ อย่างแรกเกิด และมองตามของในเดือ้นต่อมาแล้ว ถ่าเห็นหนูจะเข้าไปสัมผัสทำความรู้จักของเหล่านั้น หนูถึงได้เรียนรู้เรื่องการมีอยู่ และการหายไปจากการมองและการสัมผัสด้วยงั

6 เดือน : ถ่าหนูร้อง หนูจะได้รับการปฏิกริยาตอบสนองจากพ่อแม่ จึงปักใจเชื่อสิ่งที้ได้เรียนรู้ว่่าหนูจะได้รับการช่วยเหลือ แต่ต่อไปนี้อาจไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเดือ้นวะ หนูจะหัดส่งเสียงร้องเพื่อเรียกห่าพ่อแม่ด้วย

7 เดือน : กิจกรรรมทุกอย่างที้หนูทำก็เพื่อการเรียนรู้อย่างเดือ้น ยิ่งเคลื่อนที้ไปโน่นม่านั้ได้ หนูยิ่งสำรวจ ชิม อาจแยงของจากมือแม่ ทังที้ไม่ใช่ของเล่น แล้วก็ไม่ไซ้เวลาเล่นอย่่าตอนห่ม่า อาบน้ำ ถ่าหนูทำเลอะก็อย่าว่่ากันเลยนะ

8 เดือน : ยิงได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัสสิ่งใหม่ หนูยังตื่นเต้นจนหลับไม่ลง แล้วหนูก็รู้ว่าหนุมืออวัยวะต่างๆเหมือนพ่อแม่ แถมยังสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนพ่อแม่อีก ที่นี้หนูจะเลียนแบบท่าทางพ่อแม่ให้เรียนรู้เพิ่มขึ้น

9 เดือน : ตอนต่อบล็อกอันโตๆ 2 ชั้น หนูกำลังเรียนรู้ปริมาณและคิดเรื่องลำดับขั้นอยู่ หนูต้องใช้ความพยายามควบคุมกล้ามเนื้ออก แลก็ต้องอดทน ถึงบล็อกจะล้มบ่อยก็ไม่เลิก เคยมีครั้งหนึ่งที่ต่อแล้วมันยังอยู่ได้ไม่ล้มด้วย

10 เดือน : หนูเรียนรู้เพิ่มขึ้น เริ่มจากครั้งแรกที่ฟังเสียงร้องของตัวเอง เมื่อขยับแขนขา แกว่งมือ หนูก็เริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของอวัยวะตนเอง พอแวงไปถูกอะไรเขาหนูก็เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม หนูเก่งขึ้นนะจะบอกให้

11 เดือน : การเลียนแบบ ทำให้หนูเรียนรู้เพิ่มขึ้น หนูเลยเข้าใจเรื่องการยอมรับ ไม่ยอมรับ ถ้าหนูเลียนแบบทำในสิ่งที่ถูก พ่อแม่ไม่ห้าม หนูก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ดี เป็นที่ยอมรับ แต่ถ้าหนูถูกห้ามก็จะรู้ว่าไม่ดี ไม่เป็นที่ยอมรับด้วยนะ

12 เดือน : พอหนูเดินได้ก็เริ่มต้นสำรวจตรวจตราสิ่งต่างๆ รอบตัว พอได้สำรวจหนูก็ตื่นเต้นจนแทบไม่ยักนอน แถมพอได้นอนแล้วก็ตื่นง่ายแสนง่ายอีกด้วย อ่าว...ก็จะได้ตื่นไปดูโน่นดูนี่อีกไง ยังมีอะไรให้เรียนรู้ตั้งเยอะ

ที่มา : [motherandcare](#)